

หนังสือพิมพ์รายวัน

แนวหน้า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

www.naewna.com

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จีSMEใช้หุ่นยนต์แทนคน อุตสาหกรรมค่าแรงสูงขึ้น

นายอุดม สวานายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวรองรับรองรับค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้น และแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานที่จะมากขึ้นในอนาคต ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเอง ได้เร่งออกโครงการเพิ่มผลผลิตหรือ Productivity โดยคาดว่าจะภายในเดือนมีนาคมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะเร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสิ้นปีนี้จะให้ เอสเอ็มอีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประมาณ 300-500 ราย

สำหรับการดำเนินงานจะร่วมมือกันตั้งแต่การให้สอท.และสภาหอการค้า

ทั่วประเทศคัดเลือก เอสเอ็มอี ในพื้นที่ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้งาน รวมไปถึงกลุ่มที่ควรจะได้รับเบื้องต้นเพื่อที่จะดำเนินการในอนาคตที่จำเป็นจะต้องผ่านการฝึกอบรมและเสริมทักษะความรู้ให้

โดย กสอ.จะทำงานร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (CoRE) โดยเฉพาะ 8 หน่วยงานด้านวิจัยพัฒนา หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของประเทศ ได้แก่สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิชาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เปร่วมมือกันทั้งรัฐ และเอกชน และขณะนี้เรากำลังเชิญสถาบันจากต่างประเทศทั้งจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และล่าสุดรัสเซียที่เดินทางมาดูแลทางการลงทุนในระยะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก(อีอีซี)ที่จะเข้ามาร่วมมือในการสนับสนุนการใช้ระบบอัตโนมัติให้กับเอสเอ็มอีมากขึ้น” นายอุดม กล่าว

ส่วนความคืบหน้าในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน นายสุชาติ ชื่อดังจกุล ประธานการจัดงาน A-PLAS 2018 เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการของรายใหญ่เข้าร่วมงาน A-PLAS 2018 แล้ว เช่น บริษัท โดชิบาแมชชีน ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีทีที โทบอล เคมิคอล จำกัด และ บริษัท เอสซีซี พลาสติกส์ จำกัด คาดว่าในงานระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2561 ที่ไบเทคบางนาจะมีผู้ร่วมกว่า 200 บริษัท รวมทั้ง เอสพี อินเตอร์เนต ผู้จำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก HAITIAN ของจีนร่วมโชว์นวัตกรรมเครื่องฉีดพลาสติกมาแสดงด้วย นอกจากนี้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตไทย และต่างประเทศ เชื่อว่าจะคอบใจของผู้ประกอบการรายใหญ่ และ เอสเอ็มอีได้ดี